

สรุปการพบปะหารือการปฏิบัติราชการนายกเทศมนตรีและหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ ๘/๒๕๖๓

วันอังคาร ที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ น.

ณ หอประชุมธรรมภิบาล เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์

.....

ที่	เรื่อง	การดำเนินการ	สำนัก/กอง หรือผู้ที่รับผิดชอบ
๑	แจ้งเตือนการดำเนินงานประจำ	๑.๑ มอบสำนัก/กองที่เกี่ยวข้องให้ดูแลงานประจำของตนเอง เช่น การดูแลรักษาความสะอาดสนามกีฬากลางและสวนสาธารณะของเทศบาล , การดูแลทางเดิน - วิ่ง การตัดหญ้า , การทำความสะอาดสถานที่ต่างๆให้ปลอดโรค ปลอดภัย , การดูแลฝาท่อระบายน้ำที่ส่งกลิ่นเหม็น , การจัดระเบียบป้ายโฆษณา , การดูแลสวนสาธารณะกุฎโง้ง , การซ่อมแซมผิวจราจรและการเปลี่ยนฝาท่อระบายน้ำ	สำนักการศึกษา สำนักการช่าง สำนักปลัดเทศบาล สำนักการสาธารณสุขฯ
๒	การถ่ายโอนโรงเรียนทุ่งศรีเมืองประชาวิท	๒.๑ ผ่าฝอ.สำนักการศึกษาพิจารณาถึงพื้นที่สำรวจข้อมูล และความต้องการของโรงเรียนโดยให้เชิญปลัดเทศบาลและรองปลัดเทศบาลลงพื้นที่ด้วย ๒.๒ ผ่าฝอ.สำนักการศึกษาพิจารณาจัดทำโครงการขอรับสนับสนุนงบเหลือจ่ายของท้องถิ่น ปี ๖๓ ให้นำมา โดยอ้างเหตุผล ในการรับถ่ายโอนโรงเรียนและจะสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอีก เพื่อต่อยอดระดับชั้นเรียนในอนาคตต่อไป	ดร.พงษ์พิมล คำลอย
๓	การแก้ไขปัญหาการถ่ายโอนทางหลวงแผ่นดินและแขวงทางกาฬสินธุ์	๓.๑ มอบผอ.สำนักการช่างทำเรื่องขออนุญาตถนนทับกับแขวงทางกาฬสินธุ์ให้ถูกต้องและสมบูรณ์ ๓.๒ มอบผอ.กองวิชาการศึกษาเรื่องนี้	ผอ.ภาณุเดช เจริญพันธุ์วงศ์ จ.ส.อ.สมชาย โสมนัสนันท์
๔	การป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)	๔.๑ ให้ทุกสำนัก/กองพิจารณาปรับเปลี่ยนการมาปฏิบัติงานขอเจ้าหน้าที่ในสำนัก/กองของตนเองตามความเหมาะสม	ทุกสำนัก/กอง
๕	ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจผู้กักตัวในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์	๕.๑ มอบสำนักปลัดเทศบาลจัดถุงยังชีพเพื่อมอบให้กับประชาชนประมาณ ๕๐๐ ถุง ๕.๒ มอบผอ.กองสวัสดิการฯ จัดทำตารางลงพื้นที่ให้กำลังใจประชาชนวันละประมาณ ๕๐ คน โดยประสานประธานชุมชนให้เป็นผู้ดำเนินการลงพื้นที่ เริ่มตั้งแต่วันที่ ๘ เม.ย. ๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ น. - ๑๒.๐๐ น. เป็นต้นไป	สำนักปลัดเทศบาล กองสวัสดิการฯ
๖	งบบุคหนุนทั่วไป	๖.๑ มอบผอ.สำนักการคลังติดตามเรื่องนี้	ผอ.สังวาลย์ สีแพนบาล
๗	การจัดทำศูนย์พักพิงผู้ถูกกักตัวในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์แห่งใหม่	๗.๑ มอบผอ.สำนักการช่างและผอ.สำนักการสาธารณสุขฯ ร่วมกันพิจารณาจัดทำห้องให้ผู้ถูกกักตัวบริเวณอาคารหอประชุมธรรมะศาลา	ผอ.ภาณุเดช เจริญพันธุ์วงศ์ ผอ.กฤษฎา ชื่นอ้อม

ที่	เรื่อง	การดำเนินการ	สำนัก/กอง หรือผู้ที่รับผิดชอบ
-----	--------	--------------	-------------------------------

๘	<p>การเปิดศูนย์สาธารณสุขชุมชนชนดงปอ เป็นที่พักพิงผู้กักตัวที่เดินทางกลับ ภูมิลำเนา</p>	<p>๘.๑ มอบปลัดเทศบาล/รองปลัดเทศบาลประสานกับหมอจากโรงพยาบาลลงพื้นที่อธิบายให้ประชาชนชุมชนดงปอเข้าใจ เรื่องความปลอดภัยของคนในชุมชนจากเหตุการณ์ที่เทศบาล นำคนมากักตัวที่ศูนย์สาธารณสุขชุมชนดงปอ</p> <p>๘.๒ มอบผอ.สำนักงานสาธารณสุขย้ายผู้กักตัวออกมาอยู่ที่ บ้านพักผอ.สำนักงานช่างและจัดเจ้าหน้าที่ไปฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ บริเวณศูนย์สาธารณสุขชุมชนดงปอ</p>	<p>ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาลทั้ง ๓ ท่าน</p> <p>ผอ.กฤษฎา ชื่นอ้อม</p>
---	--	---	---

ที่	เรื่อง	การดำเนินการ	สำนัก/กอง หรือผู้ที่รับผิดชอบ

--	--	--	--